

CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN HIỆN HÀNH VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Vũ Dương Thúy Nga

Vụ Thư viện

Đặt vấn đề:

Tiêu chuẩn hóa là biện pháp giúp cho hoạt động thư viện đạt chất lượng và hiệu quả, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay. Bài viết này được thực hiện với mong muốn giới thiệu những tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, một số vấn đề đặt ra và các giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng tiêu chuẩn trong lĩnh vực thư viện ở Việt Nam.

I. Các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành

Công tác xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) trong lĩnh vực thư viện đã nhận được nhiều sự quan tâm. Ở Việt Nam, ngày 4/4/1962, Hội đồng Chính phủ đã ra Nghị quyết 43-CP thành lập Viện Đo lường và Tiêu chuẩn (nay là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng) trực thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ). Tuy vậy, việc xây dựng và ban hành các TCVN về thư viện mới chỉ bắt đầu được quan tâm vào những năm 80 của thế kỷ XX. Cũng như nhiều nước trên thế giới và theo quy định của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), nội dung các tiêu chuẩn về thư viện nằm trong nhóm ngành thông tin - tư liệu. Ngày 14 tháng 7 năm 2004, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng ra Quyết định số 414/TĐC-QĐ về việc thành lập Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 46: Thông tin Tư liệu. Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 46 ra đời góp phần đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực thông tin - thư viện, lưu trữ và xuất bản theo mô hình và phương hướng của Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc

tế (ISO).

Tính đến thời điểm hiện nay, có 13 TCVN liên quan đến thư viện đã được ban hành. Trong số đó, có 01 tiêu chuẩn về thuật ngữ, 09 tiêu chuẩn về biên mục và xử lý tài liệu, 01 tiêu chuẩn về sản phẩm trong thư viện và 02 tiêu chuẩn liên quan đến công tác thư viện. Cụ thể như sau:

TCVN về thuật ngữ

TCVN 5453:1991 Hoạt động thông tin tư liệu. Thuật ngữ và khái niệm: Tập hợp 56 thuật ngữ cơ bản trong lĩnh vực thông tin - thư viện và lưu trữ. Các thuật ngữ đã được lập ra 3 tham chiếu tiếng Anh, Nga và Pháp. TCVN này thay thế bằng *TCVN 5453: 2009 Thông tin và tư liệu. Từ vựng.*

Trên thực tế mặc dù có chung tên gọi, nhưng bản chất đây không phải là sự soát xét, bổ sung mà thay đổi hoàn toàn về mặt nội dung.

Thông tin và tư liệu. Từ vựng được xây dựng trên cơ sở dịch ISO 5127:2001 nhưng bỏ qua các thuật ngữ tương đương bằng tiếng Pháp.

TCVN 5453: 2009 được xây dựng nhằm mục đích tạo thuận lợi cho truyền thông quốc tế trong lĩnh vực thông tin và tư liệu, bao gồm: thông tin, thư viện và lưu trữ; trình bày các thuật ngữ và các định nghĩa của các khái niệm chọn lọc liên quan đến lĩnh vực hoạt động thông tin, thư viện và tư liệu. Tuy nhiên, do cách giải nghĩa quá ngắn gọn và việc dịch thuật ngữ đôi chỗ còn chưa chuẩn xác nên tiêu chuẩn 5423: 2009 cũng chưa thực sự hỗ trợ cho việc chuẩn hóa trong sử dụng các thuật ngữ ngành thư viện.

Các TCVN liên quan đến xử lý tài liệu, biên mục và lưu trữ thông tin

TCVN 4524 Xử lý thông tin - Bài tóm tắt và bài chú giải : Quy định loại hình và các loại tài liệu là đối tượng làm tóm tắt chú giải, đồng thời cũng đưa ra các quy định cụ thể về cấu trúc, nội dung, hình thức diễn đạt và cách trình bày đối với một bài tóm tắt, chú giải. Tiêu chuẩn này đã được thay thế bằng *TCVN 4524:2009 Tư liệu - Bài tóm tắt cho xuất bản phẩm và tư liệu*: đưa ra các hướng dẫn cho việc chuẩn bị và trình bày các bài tóm tắt các tài liệu.

TCVN 4524:2009 hoàn toàn tương ứng với ISO 214:1976 *Tư liệu-bài tóm tắt cho Xuất bản phẩm và tài liệu (Documentation-Abstracts for Publications and Documentaloin)*. Tiêu chuẩn do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đề xuất, Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia/ TC46 biên soạn, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành; Hướng dẫn cho việc chuẩn bị và trình bày các bài tóm tắt, các tài liệu được chuẩn bị bởi tác giả hoặc không bởi tác giả.

Nội dung chính của TCVN 4524-88 bao gồm 5 phần chính:

- * *Phần thứ 1*: Phạm vi áp dụng
- * *Phần thứ 2*: Thuật ngữ và định nghĩa
- * *Phần thứ 3*: Xác định sự liên quan
- * *Phần thứ 4*: Xử lý nội dung
- * *Phần thứ 5*: Cách trình bày và văn phong

Phần phụ lục đưa ra các mẫu bài tóm tắt với 5 dạng tiêu biểu.

TCVN 4743 - 1989: Xử lý thông tin - Mô tả thư mục tài liệu: Quy định những yêu cầu đặt ra với công tác mô tả thư mục một tài liệu. Khái niệm tài liệu ở đây bao gồm các tài liệu công bố hoặc không công bố với các loại hình khác nhau: sách, xuất bản phẩm tiếp tục, các tài liệu định mức kỹ thuật, các tài liệu kỹ thuật, các báo cáo nghiên cứu khoa học, các tài liệu dịch và luận án. Tiêu chuẩn đã đưa ra các quy tắc để mô tả tài liệu với thành phần các yếu tố mô tả, trình tự sắp xếp các yếu tố, cách diễn và phương pháp trình bày các yếu tố mô tả, sử dụng các dấu phân cách giữa

các yếu tố và các vùng mô tả.

Tiêu chuẩn 4743 - 1989 áp dụng cho các tài liệu công bố hoặc không công bố: sách, xuất bản phẩm tiếp tục, tài liệu kỹ thuật, định mức kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khoa học, tài liệu dịch không công bố, luận án, mô tả trích,...

TCVN 5697 - 1992 Hoạt động thông tin tư liệu - Từ và cụm từ tiếng Việt viết tắt trong mô tả thư mục

Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên ISO 832-1975 và ISO 4-1984. Tiêu chuẩn do Trung tâm Thông tin Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia biên soạn, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

Tiêu chuẩn này quy định danh mục các từ và cụm từ tiếng Việt viết tắt thông dụng dùng cho mô tả thư mục tài liệu; Đưa ra các nguyên tắc viết tắt các từ và các cụm từ đó và cách sử dụng chúng. TCVN 5697 - 1992 còn quy định danh mục các từ và cụm từ không thuộc lĩnh vực hoạt động thư viện - thông tin. Nội dung của tiêu chuẩn được chia làm ba phần chính:

* *Phần chính thứ 1*: Nguyên tắc chung về cách viết tắt của từ và cụm từ, gồm 6 nguyên tắc

* *Phần chính thứ 2*: Quy tắc sử dụng, gồm 4 quy tắc

* *Phần chính thứ 3*: Danh mục các từ và cụm từ viết tắt (theo vần chữ cái tiếng Việt, bao gồm 82 từ và cụm từ thông dụng trong mô tả thư mục được sắp xếp theo trật tự vần chữ cái).

TCVN 5698 - 1992: Từ và cụm từ tiếng nước ngoài viết tắt trong mô tả thư mục

Tiêu chuẩn quy định danh mục các từ và cụm từ tiếng nước ngoài viết tắt thông dụng dùng cho mô tả thư mục tài liệu. Tiêu chuẩn 5698 - 1992 đưa ra các nguyên tắc viết tắt các từ, các cụm từ đó và các ngôn ngữ nước ngoài được đề cập trong tiêu chuẩn này bao gồm: Tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và tiếng Nga.

Nội dung của tiêu chuẩn 5698-1992 gồm ba phần chính:

* *Phần chính thứ 1*: Nguyên tắc chung về cách

viết tắt từ và cụm từ tiếng nước ngoài dùng trong mô tả thư mục các tài liệu được viết tắt bằng tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha. Phần này nêu nên 9 nguyên tắc viết tắt các từ và cụm từ khi mô tả thư mục tài liệu.

* Phần chính thứ 2: Quy tắc sử dụng, gồm 3 quy tắc.

* Phần chính thứ 3: Danh mục các từ và cụm từ viết tắt (theo vần chữ cái).

Danh mục các từ và cụm từ viết tắt đưa ra trong tiêu chuẩn này là những từ và cụm từ thông dụng trong mô tả thư mục tài liệu. Danh mục này được chia làm hai bảng:

- Bảng 1: Danh mục các từ và cụm từ tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và được sắp xếp theo vần chữ cái từ A-Z.

- Bảng 2: Danh mục các từ và cụm từ tiếng Nga, được sắp xếp theo vần chữ cái tiếng Nga.

TCVN 7539 - 2005: Thông tin và Tư liệu Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục

Tiêu chuẩn quy định về cách trình bày các dữ liệu thư mục cho biên mục đọc máy đối với các tài liệu văn bản in và bản thảo, tệp tin, bản đồ, bản nhạc, xuất bản phẩm nhiều kỳ, tài liệu nghe nhìn và các tài liệu hỗn hợp.... Tiêu chuẩn 7539 – 2005 được xây dựng trên cơ sở một chuẩn biên mục của Hoa Kỳ.

Các trường trong biểu ghi MARC21 được lựa chọn vào tiêu chuẩn là những trường được sử dụng thường xuyên với mục đích đảm bảo sự bao quát ở mức hợp lý trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn biên mục ở Việt Nam. Mỗi trường được cấu trúc thành 3 phần: Định nghĩa và phạm vi trường; Cấu trúc trường và quy ước nhập dữ liệu.

Mục đích của việc xây dựng và ban hành tiêu chuẩn là đưa ra được một khổ mẫu trao đổi thông tin thư mục thống nhất trong các thư viện và cơ quan thông tin, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ và trao đổi thông tin giữa các thư viện và cơ quan thông tin trên nền tảng áp dụng công nghệ mới.

TCVN 7587:2007 Thông tin và Tư liệu - Tên và Mã địa danh Việt Nam dùng trong lưu trữ và trao

đổi thông tin khoa học và công nghệ

Quy định các yêu cầu và quy tắc viết địa danh Việt Nam (bao gồm địa danh hành chính, phi hành chính), mã các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trong lưu trữ, trao đổi thông tin khoa học và công nghệ.

Mục đích của việc biên soạn tiêu chuẩn này là để thống nhất cách viết địa danh Việt Nam trong xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin.

Tiêu chuẩn xác định yêu cầu chung và những quy định cụ thể về viết địa danh Việt Nam trong xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin như: địa danh hành chính và địa danh phi hành chính.

TCVN 7588: 2007 Thông tin và Tư liệu - Tên và Mã tổ chức dịch vụ Thông tin KH&CN Việt Nam dùng trong lưu trữ và trao đổi thông tin khoa học và công nghệ

Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với việc viết tên và mã các tổ chức dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam dùng trong lưu trữ và trao đổi thông tin khoa học và công nghệ.

Nội dung tiêu chuẩn bao gồm các quy định về cách viết tên cơ quan, tổ chức với tư cách là đơn vị chịu trách nhiệm về xuất bản và in tài liệu: Cơ quan, tổ chức là nội dung chủ đề của tài liệu và cơ quan, tổ chức là địa chỉ lưu trữ tài liệu. Tiêu chuẩn này cũng quy định cấu trúc viết mã và cách viết sáu loại cơ quan tổ chức: tổ chức dịch vụ thông tin KHCN có tên gọi độc lập, tổ chức dịch vụ thông tin KHCN bộ/ngành, tổ chức dịch vụ thông tin KHCN cơ sở, thư viện đại học, thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các tài liệu KHCN và cũng có thể áp dụng cho thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phụ lục: Một số tên và mã tổ chức dịch vụ thông tin KHCN Việt Nam

TCVN 7980: 2008 Thông tin và tài liệu. Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core

Tiêu chuẩn do Ban Kỹ thuật TCVN/TC154 Quy trình các yếu tố dữ liệu trong thương mại, công nghiệp và hành chính biên soạn dựa trên việc dịch ISO 15836: 2003.

TCVN 7980: 2008 hướng dẫn mô tả tài nguyên thông tin với khuyến cáo chỉ áp dụng cho bộ phận từ được sử dụng trong các ứng dụng hoặc dự án cụ thể. Tiêu chuẩn đưa ra 15 yếu tố tương đương 15 phần tử trong biên mục siêu dữ liệu theo Dublin Core. Phần phụ lục có 2 phần:

Phụ lục 1: Tài liệu tham khảo thêm

Phụ lục 2: Cơ quan duy trì.

TCVN 8631: 2010 Thông tin và tư liệu: Danh mục các yếu tố dữ liệu thư mục dùng để trao đổi và yêu cầu dữ liệu: Đưa ra các yếu tố dữ liệu thư mục dùng để trao đổi và yêu cầu dữ liệu trong hoạt động thông tin - tư liệu. TCVN 8631: 2010 được xây dựng dựa trên ISO 8459:2009.

Các TCVN liên quan đến sản phẩm thư viện

TCVN 4523: 1988 Ấn phẩm thông tin - phân loại, cấu trúc và trình bày

TCVN 4523: 1988 được ban hành vào năm 1988 theo quyết định số 150/QĐ ngày 27/4/1988. Cơ quan biên soạn và ban hành là Viện Thông tin Khoa học Kỹ thuật Trung ương, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. Cơ quan trình duyệt là Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước.

Nội dung chính của TCVN 4523-88 bao gồm 3 phần chính và 2 phần phụ lục.

- Phần chính thứ 1: Bao gồm các quy định về phân loại ấn phẩm thông tin và định nghĩa từng loại: ấn phẩm thông tin thư mục, ấn phẩm thông tin tóm tắt, ấn phẩm thông tin hỗn hợp, ấn phẩm thông tin tổng luận.

- Phần chính thứ 2: Quy định cấu trúc chung của ấn phẩm thông tin, trong đó có cấu trúc chung của ấn phẩm thông tin và cấu trúc riêng của từng loại ấn phẩm.

- Phần chính thứ 3: Bao gồm các quy định về việc trình bày các ấn phẩm thông tin: như việc sắp xếp các thông tin xuất bản đối với các ấn phẩm định kỳ hàng năm, việc đánh số thứ tự xuất bản các ấn phẩm tiếp tục không định kỳ, việc đánh số trang, kích thước của ấn phẩm thông

tin,... các vùng và các yếu tố khác về khổ, nhan đề, cách trình bày bla, v.v... của ấn phẩm thông tin.

Tiêu chuẩn 4523-88 đã được soát xét và thay thế bằng: *TCVN 4523: 2009 Xuất bản phẩm thông tin - phân loại, cấu trúc và trình bày.*

TCVN 4523: 2009 Xuất bản phẩm thông tin - phân loại, cấu trúc và trình bày

Tiêu chuẩn quy định cách phân loại, cấu trúc, cách thức trình bày các xuất bản phẩm thông tin. Tiêu chuẩn 4523:2009 đã được cập nhật.

Các tiêu chuẩn liên quan gián tiếp đến công tác thư viện

TCVN 6380:1998 Thông tin và Tư liệu. Mã số Tiêu chuẩn Quốc tế cho sách (ISBN)

Mục đích của tiêu chuẩn này là điều phối và tiêu chuẩn hoá việc sử dụng các số phân định sao cho mỗi một mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách (ISBN) là đơn nhất với một tên gọi hay lần xuất bản của một cuốn sách hoặc một xuất bản phẩm chuyên khảo được các nhà xuất bản hay nhà sản xuất cụ thể xuất bản hay sản xuất. Tiêu chuẩn quy định cấu trúc của mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách và vị trí của mã số in trên xuất bản phẩm. Tiêu chuẩn đã được thay bằng *TCVN 6380:2007*, đã đưa ra các quy định trong việc thiết lập các chỉ số theo tiêu chuẩn quốc tế cho sách ISBN.

TCVN 6381: 1998 Thông tin và Tư liệu. Mã số Tiêu chuẩn Quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (báo, tạp chí) (ISSN)

Tiêu chuẩn 6381: 1998 đã đưa ra các quy định trong việc thiết lập các chỉ số theo tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ ISSN.

Hai tiêu chuẩn này không chỉ liên quan đến lĩnh vực thư viện - thông tin mà còn liên quan đến các lĩnh vực khác như: xuất bản, lưu trữ, phát hành...

II. Một số ý kiến đề xuất nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng tiêu chuẩn trong lĩnh vực thư viện ở Việt Nam

Từ việc nghiên cứu, tìm hiểu về các tiêu chuẩn



Việt Nam về/liên quan đến hoạt động thư viện, có thể nhận thấy:

- Các tiêu chuẩn về thư viện hiện hành chưa bao quát hết các nội dung và yêu cầu thực tế của hoạt động thư viện. Nếu so sánh với thế giới thì công tác xây dựng tiêu chuẩn về/liên quan đến hoạt động thư viện vẫn còn tồn tại một khoảng cách lớn. Số lượng các tiêu chuẩn được xây dựng còn ít. Các tiêu chuẩn được giới thiệu ở đây chủ yếu mới hướng tới công tác xử lý và biên mục tài liệu, các tiêu chuẩn về công tác bảo quản tài liệu, dịch vụ thư viện, thống kê thư viện chưa được quan tâm xây dựng.

- Các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về thư viện chưa xây dựng được các định hướng cụ thể, toàn diện và đặt ra các chế tài thực thi chuẩn hóa.

- Một số quy định, tiêu chuẩn về/liên quan đến thư viện đã lỗi thời do việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT và kỹ thuật mới vào công tác thư viện trong hơn hai thập kỷ vừa qua. Một số tiêu chuẩn chưa được soát xét và cập nhật theo quy định về thời hạn soát xét nên không tránh khỏi những bất cập nhất định.

Để đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn hóa ở Việt Nam, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp và kiến nghị sau:

Chấp nhận một số tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn của nước ngoài

Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế là một giải pháp đẩy mạnh và rút ngắn thời gian thực hiện chuẩn

hóa hoạt động thư viện. Chấp nhận các tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp ngành thư viện tạo được uy tín và nhanh chóng tạo ra các công cụ chuẩn để thực hiện chuẩn hóa hoạt động thư viện. Có thể xây dựng một kế hoạch dịch các tiêu chuẩn quốc tế với hai giai đoạn. Giai đoạn đầu ưu tiên cho các tiêu chuẩn liên quan đến biên mục và xử lý tài liệu, bảo quản tài liệu, trang thiết bị trong thư viện, thống kê, dịch vụ thư viện, chỉ số hoàn thành nhiệm vụ của các thư viện nói chung và của thư viện quốc gia nói riêng. Giai đoạn hai, dịch và chấp nhận các tiêu chuẩn liên quan gián tiếp đến công tác thư viện: mã số quốc tế cho các loại hình tài liệu ngoài sách và xuất bản phẩm định kỳ, quy định về trình bày trang tên sách...

Tiếp tục xây dựng và ban hành thêm các TCVN liên quan đến hoạt động thư viện

Từ việc nghiên cứu các tiêu chuẩn hiện có của Việt Nam, các tiêu chuẩn của nước ngoài, các tiêu chuẩn quốc tế và căn cứ vào thực tiễn của Việt Nam, chúng tôi xin đề xuất về một số tiêu chuẩn/nhóm tiêu chuẩn cần sớm được xây dựng và ban hành:

1. Tiêu chuẩn về thuật ngữ trong lĩnh vực thư viện
2. Tiêu chuẩn về định chi mục tài liệu, bao gồm định chủ đề và định từ khóa tài liệu
3. Tiêu chuẩn về Biên mục các tài liệu điện tử
4. Tiêu chuẩn về xây dựng các công cụ kiểm soát từ vựng: Thesaurus/ Bộ Từ khóa/ Bảng tiêu đề chủ đề

5. Tiêu chuẩn về thống kê trong thư viện
6. Tiêu chuẩn và văn bản hướng dẫn về trụ sở, tòa nhà, trang thiết bị thư viện
7. Tiêu chuẩn về chỉ số hoàn thành nhiệm vụ trong thư viện
8. Tiêu chuẩn về bảo quản tài liệu trong thư viện
9. Tiêu chuẩn về chính tả trong xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin
10. Tiêu chuẩn về chuyển tự, phiên âm tên người, tên địa danh nước ngoài trong xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin.

Để tránh chồng chéo trong việc ra các văn bản chỉ đạo và tăng cường công tác xây dựng các TCVN về thư viện, giữa các cơ quan quản lý nhà nước về thư viện cần có sự phối kết hợp với nhau theo các nguyên tắc sau:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy định chung về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thư viện.

- Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy định chung về chuyên môn, nghiệp vụ cá biệt trong lĩnh vực thư viện, hoạt động các thư viện khoa học kỹ thuật. Phối kết hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng và ban hành các TCVN về lĩnh vực Thông tin - thư viện - tư liệu.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo phối kết hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn đối với thư viện trường phổ thông và thư viện đại học.

- Bộ Quốc phòng phối kết hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng và ban hành các quy định, tiêu chuẩn đối với thư viện quân đội và các thư viện trong toàn quân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TCVN 4523: 2009 Ấn phẩm thông tin - Phân

loại, cấu trúc và trình bày

2. TCVN 4524: 1988 Bài tóm tắt và bài chú giải
3. TCVN 4524: 2009 Tư liệu - Bài tóm tắt cho xuất bản phẩm và tư liệu
4. TCVN 4743: 1989 Xử lý thông tin - Mô tả thư mục tài liệu
5. TCVN 5453: 1991 Hoạt động thông tin tư liệu - Thuật ngữ và khái niệm
6. TCVN 5453: 2009 Thông tin và tư liệu - Từ vựng
7. TCVN 5697: 1992 Hoạt động thông tin tư liệu - Từ và cụm từ tiếng Việt viết tắt trong mô tả thư mục
8. TCVN 5698: 1992 Hoạt động thông tin tư liệu - Từ và cụm từ tiếng nước ngoài viết tắt trong mô tả thư mục
9. TCVN 6380: 1998 Thông tin và Tư liệu. Mã số Tiêu chuẩn Quốc tế cho sách viết tắt ISBN
10. TCVN 6381: 1998 Thông tin và Tư liệu. Mã số Tiêu chuẩn Quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (báo, tạp chí) viết tắt ISSN
11. TCVN 7539: 2005 Thông tin và Tư liệu. Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục
12. TCVN 7587: 2007 Thông tin và Tư liệu - Tên và Mã địa danh Việt Nam dùng trong lưu trữ và trao đổi thông tin khoa học và công nghệ
13. TCVN 7588: 2007 Thông tin và Tư liệu - Tên và Mã tổ chức dịch vụ Thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam dùng trong lưu trữ và trao đổi thông tin khoa học và công nghệ
14. TCVN 7980: 2008 Thông tin và tài liệu. Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core
15. TCVN: 2010 Thông tin và tư liệu - Danh mục các yếu tố dữ liệu thư mục dùng để trao đổi và yêu cầu dữ liệu
16. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. *Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam 2010*. - H., 2010.

